



สรุปการเสวนาประเด็น “สุขาภิบาลในเมืองอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร”
ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมการเสวนาประเด็น “สุขาภิบาลในเมืองอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร” ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. เป็นการจัดการเสวนาครั้งที่ 3 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.ญาศินี จักรพันธ์ รองคณบดีวิทยาลัยฯ และอาจารย์ ดร.ชลาลัย ใจแสน เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งในการเสวนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณอภิชน ส่งสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย คุณรัชตพล มีภาล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และคุณสุภาพ ศรีจันทร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นสุขาภิบาลในเมืองอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาครมิติด้านความปลอดภัยของสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของชาวสมุทรสาคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.ญาศินี จักรพันธ์ รองคณบดีวิทยาลัยฯ กล่าวความเชื่อมโยงสุขาภิบาลในเมืองอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร กับสุขาภิบาลท่าฉลอมเป็นประวัติศาสตร์สำคัญในการแบ่งการปกครองเพื่อดูแลท้องถิ่น รวมถึงการจัดการสุขอนามัย ความปลอดภัย เพื่อประชาชน ในที่นี้ถ้าเป็นมุมสุขาภิบาลในปัจจุบัน จะหมายถึง มิติ ของ sanitation ทั้งคน สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการอยู่ร่วมกัน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกันที่ดี

คุณอภิชน ส่งสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย กล่าวถึงด้านสาธารณสุขที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขาภิบาลความปลอดภัย และความสะอาด โดยมี กฎ ระเบียบตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 เพื่อมุ่งเน้นให้มีการดูแล รักษาความสะอาดของ สถานที่ต่างๆ รวมทั้งที่ทางสาธารณะให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยชี้แจงในการเสวนาถึงขอบเขตการบังคับใช้กฎ ระเบียบโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการจัดการ ควบคุม ดูแล สถานที่ต่างๆ สิ่งปลูกสร้างและสถานที่สาธารณะ อาคาร ถนน แม่น้ำ ลำคลอง ต้นไม้ รวมถึงการจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยที่เกิดจากอาคาร บ้านเรือน สถานที่ ประกอบการต่างๆ เช่น ตลาด ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่าย อาหารเพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พร้อมอธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของสาธารณสุขจังหวัดในการสนับสนุน ตรวจสอบตราพร้อมรายงานปัญหา ผลกระทบต่างๆ แต่ยังไม่ได้รับสิทธิและอำนาจในการบังคับ ควบคุม หรือกักขัง และร่วมตอบปัญหาเกี่ยวกับต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และวิธีการจัดการเพื่อความปลอดภัย

คุณรัชตพล มีภาล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ได้ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และสินค้าที่ยังไม่ได้รับมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และสินค้า รวมถึงกระบวนการขั้นตอนในการขอใบอนุญาตในการจัดตั้ง

โรงงาน หรือการเปิดร้านอาหาร พร้อมประชาสัมพันธ์ผู้ร่วมเสวนาที่มีความเกี่ยวข้อง หรือสนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบการ และหลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานร้านอาหาร ร้านค้า (Clean Food Good Taste) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 1 -2 เมษายน 2567 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าจีน และทำยสรุปคำตอบปัญหาเกี่ยวกับต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และวิธีการจัดการเพื่อความปลอดภัย

คุณสุภาพ ศรีจันทร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม อธิบายพร้อมให้องค์ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาทางเคมีในอากาศ ที่มีความสัมพันธ์ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองในจังหวัดสมุทรสาคร อันตรายที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ พร้อมวิธีการป้องกันที่ถูกต้อง และอธิบายถึงปัญหาน้ำเสียของจังหวัดสมุทรสาคร คลองต้นกำเนิดที่ทำให้เกิดน้ำเสีย และขอให้ผู้ร่วมเสวนาผลักดันการจัดตั้งระบบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมประจำชุมชน เพื่อช่วยดูแล ตรวจสอบแจ้งปัญหาและภัยต่างๆ ทางสิ่งแวดล้อมของชุมชน และประชาสัมพันธ์โครงการ ทอดไม่ทิ้ง แนะนำจุดรับซื้อน้ำมันที่ปรุงอาหารใช้แล้ว ให้ผู้ร่วมเสวนานำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วมาจำหน่ายได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายเพิ่มการรับรู้และเชิญชวนให้เห็นคุณค่าของน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วที่สามารถนำไปผลิต SAF ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ยังเป็นการรณรงค์การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ทิ้งน้ำมันที่ใช้แล้วสู่พื้นที่สาธารณะโดยไม่ผ่านกระบวนการทิ้งอย่างไม่ถูกวิธี และเป็นการส่งต่อสุขภาพที่ดี

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการเสวนาได้เสนอแนะความคิดและสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปัญหาฝุ่นละอองในจังหวัด ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายต่อโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาน้ำเสียในจังหวัด และเสนอให้ทางหน่วยงานของภาครัฐบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานเพื่อจัดอบรมเกี่ยวกับการเขียนแบบโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเปิดและจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

● ผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมเสวนา

- 1) ผู้เข้าร่วมเสวนามีเวทีเพื่อสะท้อนปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้
- 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป
- 3) ผู้เข้าร่วมเสวนา จะทราบเรื่องการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และสินค้า รวมถึงกระบวนการขั้นตอนในการขอใบอนุญาตในการจัดตั้งโรงงาน หรือการเปิดร้านอาหาร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่
- 4) ผู้เข้าร่วมเสวนา จะทราบเรื่องการนำน้ำมันมาปรุงอาหาร จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้ที่ทราบข้อมูลเป็นอย่างมาก

● การนำข้อมูลไปต่อยอด ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร

- 1) สามารถรวบรวมปัญหาที่ได้รับ เพื่อแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่ และ นอกพื้นที่ เพื่อให้มีหน่วยงานที่ร่วมแก้ปัญหาได้ตามศักยภาพที่มี
- 2) การจัดเสวนาครั้งนี้ นับเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่รู้จักองค์กรเพิ่มมากขึ้น

